

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ ผู้จัดการรายวัน วัน เดือน ปี 26 ธ.ค. 2561 หน้า 4 เรื่อง ปาล์มน้ำมัน

‘พาณิชย์-พลังงาน’ ลงนาม MOU ชื้อน้ำมันปาล์มผลิตไฟฟ้า 1.6 แสนตัน

ผู้จัดการรายวัน 360 – “พาณิชย์-พลังงาน” ลงนาม MOU ชื้อน้ำมันปาล์มดิบ 1.6 แสนตันไปผลิตไฟฟ้า กฟผ.ตกลงซื้อในราคาดำตลาดกิโลกรัมละ 18 บาท ก่อนนำไปผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง เริ่มผลิตต้น ม.ค.62 ส่วนกรมการค้าภายในเป็นผู้จัดหา คาดต้นราคาผลปาล์มสดเป็น 3.00-3.20 บาทต่อกิโล นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) มาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ โดยการใช้ น้ำมันปาล์มดิบผลิตกระแสไฟฟ้าระหว่างนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน และนายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ว่า การลงนามในครั้งนี้ กฟผ. จะชื้อน้ำมันปาล์มดิบจำนวน 1.6 แสนตัน ในราคา กิโลกรัม (กก.) ละ 18 บาท ส่งที่ท่าส่งที่ทำเทียบเรือโรงไฟฟ้าบางปะกง ด้วยวิธีจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนดของ กฟผ. เพื่อนำไปเป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าที่

โรงไฟฟ้าบางปะกง

ส่วนกรมการค้าภายใน จะสนับสนุนการจัดหาน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ กฟผ. ตั้งแต่ขั้นตอนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีดำเนินการมาตรการ รับสมัครผู้ประสงค์เสนอขายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ กฟผ. คัดเลือกและจัดสรรปริมาณขาย เพื่อให้ กฟผ. ทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง รวมทั้งมอบสำนักงานพาณิชย์จังหวัดและประสานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องสนับสนุนความช่วยเหลือในระดับพื้นที่

“การบูรณาการการทำงานระหว่าง 2 กระทรวงในครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้ราคาผลปาล์มน้ำมันที่เกษตรกรได้รับอยู่ในระดับสูงกว่า 3 บาทต่อกิโลกรัมได้” นายสนธิรัตน์ กล่าว

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กฟผ.จะนำน้ำมันปาล์มดิบไปผลิตไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าบางปะกง ประมาณสัปดาห์แรกของเดือน ม.ค.2562 เพราะช่วงนี้ติดคริสต์มาสและปีใหม่ ทำให้การขนส่งลำบาก และคาดว่าจะใช้ผลิต

ประมาณเดือนละ 3 หมื่นตัน ใช้ประมาณ 5-6 เดือนทั้งหมด และตอนนั้น จะทำให้สต็อกน้ำมันปาล์มในประเทศที่ปัจจุบันมีอยู่ 4.5 แสนตัน กลับสู่สมดุลเหลือประมาณ 3 แสนตัน ทำให้ผลักดันราคาผลปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้นเป็น 3-3.20 บาทต่อกก. จากปัจจุบันที่ราคาแต่ละ 3 บาทต่อกก.

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานจะเร่งเพิ่มปริมาณการใช้ น้ำมันปาล์มดิบ โดยผลักดันให้นำไปผลิตเป็นปี 20 เพื่อใช้ในรถบรรทุกขนาดใหญ่ และรถโดยสารสาธารณะ โดยล่าสุดได้ทดลองใช้ในรถ ชสมก. แล้ว คาดว่าตั้งแต่เดือนม.ค. 2562 เป็นต้นไป รถ ชสมก. กว่า 2,000 คัน จะเริ่มใช้ปี 20 ซึ่งจะทำให้ดูดซับน้ำมันปาล์มดิบออกจากระบบได้อีกมาก ซึ่งตามเป้าหมายกระทรวงพลังงานจะใช้น้ำมันปาล์มดิบทั้งหมดปีละ 1.8 ล้านตัน บริโภคในประเทศปีละ 9 แสนตัน รวมใช้ในประเทศ 2.7 ล้านตันต่อปี ทำให้ต้องวางแผนการผลิตให้สอดคล้องแต่ไม่ใช่เพิ่มการผลิต ควรจะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากกว่า.

ข่าวหนังสือพิมพ์ (1)

หนังสือพิมพ์ โปสทูเดย์ วัน เดือน ปี 26 ธ.ค. 2561 หน้า A5 เรื่อง ปาล์มน้ำมัน

เร่งซื้อปาล์มราคาน้ำตาล ตั้งเป้าภายใน5เดือนใช้ผลิตไฟฟ้า1.6แสนตัน แก้ปัญหาสต็อกกลับสู่สมดุล

โสตทูเดย์ - พลังงาน จับมือ พาณิชย
ตัน กพท.ซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 1.6 แสนตัน
ราคาน้ำตาล 18 บาท หวังดันปาล์มสด
ขึ้น 3.20 บาท ใน 5 เดือน

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน
เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีลงนาม
บันทึกความตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู)
มาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ
ว่า หลังจากทีคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติ
ให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
(กฟผ.) เข้าไปรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบ 1.6

แสนตัน เพื่อแก้ไขปัญหาสต็อกน้ำมัน
ปาล์มดิบในประเทศที่มีปริมาณมากถึง
4.5 แสนตัน ล่าสุดทางโรงไฟฟ้าบางปะกง
จะเริ่มรับซื้อน้ำมันปาล์มดิบได้ช่วงสัปดาห์
แรกของเดือน ม.ค. และเริ่มผลิตไฟฟ้า
กลางเดือน ม.ค. โดยจะรับซื้อในราคา
น้ำตาล 18 บาท/กก. จากราคาน้ำตาลที่ลด
ลงไปเหลือ 14 บาท/กก.

"มาตรการดังกล่าวจะเริ่มเห็นผลภายใน
5 เดือน หรือประมาณเดือน พ.ค. 2562
สต็อกน้ำมันปาล์มดิบจะลดลงมาเหลือ 3

แสนตัน กลับเข้าสู่สมดุล และคาดว่าจะช่วย
ผลักดันให้ราคาผลปาล์มสดที่เกษตรกรขาย
ได้อยู่ที่ 3-3.20 บาท/กก." นายศิริ กล่าว
อย่างไรก็ตาม มาตรการดังกล่าวถือเป็น
วาระเร่งด่วน ซึ่งอาจจะไม่มีมาตรการ
ระยะ 2 (เฟส 2) เข้ามาดำเนินการ แต่เชื่อ
ว่าหลังจากที่กระทรวงพลังงานผลักดัน
การใช้ไบโอดีเซล (บี20) โดยทางองค์การ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จะผลัก
ดันให้รถเมล์ทั้งหมด 2,000 คัน เริ่มใช้
บี20 ตั้งแต่เดือน ม.ค.เป็นต้นไป รวมถึง

การผลักดันการใช้บี20 ด้านพลังงาน จะ
ทำให้สามารถผลักดันให้ใช้น้ำมันปาล์มดิบ
ในด้านพลังงานได้ทั้งหมด 1.8 ล้านตัน/
ปี รวมกับด้านการบริโภคอีก 9 แสนตัน/
ปี ทำให้ปริมาณการใช้น้ำมันปาล์มทั้งปี
อยู่ที่ 2.7 ล้านตัน เชื่อว่าน่าจะสมดุลกับ
ปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มในประเทศ
ปัจจุบัน แต่ต้องผลักดันให้เกษตรกรไม่
มีการปลูกปาล์มเพิ่ม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมว.พาณิชย์
กล่าวว่า มาตรการดังกล่าวจะช่วยแก้ไข

ปัญหาให้เกษตรกร เพราะเมื่อตลาดโลก
เกิดความไม่สมดุล ดังนั้นรัฐบาลจะต้องเข้า
มาดูแลปาล์มในประเทศให้เกิดความสมดุล

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้า
ภายใน กล่าวว่า ราคผลปาล์มในประเทศ
ปรับตัวขึ้นมากใกล้ระดับ 3 บาท/กก. ส่วน
ที่เกษตรกรยังขายได้ 2.70 บาท/กก.
เป็นเพราะไปขายลานเท ที่หักค่าขนส่ง
30 สตางค์/กก. ดังนั้นจึงขอให้เกษตรกร
นำผลปาล์มมาขายกับโรงงานเพื่อให้ได้
ราคาดีขึ้น ■